

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 06/6/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019,

Từ ngày 20/8/2019 đến hết ngày 11/10/2019 (có lịch kiểm tra gửi kèm), các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh được phân công làm Trưởng các đoàn kiểm tra cùng với đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ, đại diện Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 06/06 đơn vị thuộc các Cụm thi đua của tỉnh năm 2019. Kết thúc đợt kiểm tra tại 06 đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA

Các đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra theo 13 nội dung yêu cầu của Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 06/6/2019 của Hội đồng TĐKT tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2019; kết quả triển khai, thực hiện các phong trào thi đua; hoạt động của Hội đồng TĐKT, Hội đồng sáng kiến; công tác xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; công tác khen thưởng của các đơn vị; việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng, cụ thể:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Qua kiểm tra cho thấy, công tác TĐKT đã được cấp ủy, chính quyền của các đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Ngay từ đầu năm, 06/06 đơn vị ban hành kế hoạch triển khai công tác TĐKT; 06/06 đơn vị có phát động phong trào thi đua; 06/06 đơn vị có đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị được kiểm tra cơ bản đã tham gia, thực hiện tốt quy chế và các hoạt động của cụm, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo với đơn vị Trưởng, Phó cụm thi đua kịp thời. Việc triển khai Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã được các đơn vị quan tâm thực hiện, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

2. Kết quả triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ trong cơ quan, đơn vị. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng

tâm, trọng điểm đã được xác định từ đầu năm và những nhiệm vụ mới phát sinh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đến thời điểm kiểm tra hầu hết các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao từ 70 - 80% kế hoạch trở lên, trong đó có nhiệm vụ, chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

Ngoài phát động phong trào thi đua thường xuyên và dài hạn, một số đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phát động triển khai phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề như: *Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ* với phong trào “ Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, kỷ cương, hiệu quả”, “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 70 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 70 năm truyền thống Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ”; *Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Lạng Sơn* với phong trào “Thi đua hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2019”; *Bảo hiểm xã hội tỉnh* với phong trào “Công chức, viên chức BHXH tỉnh đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam”; *Viễn Thông Lạng Sơn* với phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”, “Ngày vàng Internet”, “Văn hóa VNPT”, “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp giai đoạn 2019 - 2015”, “5S trong công tác an toàn, vệ sinh lao động”, “Nụ cười VNPT”, “Sáng tạo VNPT” và “Chất lượng VNPT”; *Liên minh hợp tác xã tỉnh* với phong trào “Thi đua củng cố HTX hoạt động theo Luật HTX”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Thi đua sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo”; *Công ty TNHH Bảo Long* với phong trào “Thi đua phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”..., Kết thúc các đợt thi đua, cơ bản các đơn vị nêu trên đều tổ chức sơ kết, tổng kết, bình xét biểu dương khen thưởng tại đơn vị và lựa chọn các điển hình tiêu biểu đề nghị cấp trên xét khen thưởng.

a) Việc hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 06/06 đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân theo hệ thống quản lý, nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, bằng nhiều sáng kiến và cách làm hay để huy động mọi nguồn lực để ủng hộ phong trào, điển hình như:

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Lạng Sơn: Năm 2018 chi nhánh tỉnh cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn dư nợ đạt 2.070 tỷ đồng với 33.809 khách hàng trong đó có 33.702 khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Đến tháng 6/2019 thực hiện cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 1.290 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt 930 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 719 tỷ đồng, cho 7.620 khách hàng vay vốn. Đặc biệt trong thời gian bùng phát dịch tả lợn Châu Phi, Chi nhánh ngân hàng đã quyết định hạ lãi suất cho vay xuống còn 7% giảm một phần lợi nhuận để chia sẻ khó khăn với các hộ cá nhân, doanh nghiệp chăn nuôi lợn.

Từ năm 2014 đến nay, Chi nhánh được quỹ an sinh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chuyển về 36 tỷ đồng, đã tham mưu chi xây dựng trường học cho 5 xã. Ngoài ra Chi nhánh đã vận động cán bộ ngân hàng và một số Chi nhánh ngân hàng ở miền Nam, một số nhà hảo tâm ủng hộ được gần 1 tỷ đồng xây dựng 3 phòng học tại các điểm trường vùng sâu vùng xa thuộc huyện Đình Lập.

- Viễn thông Lạng Sơn: đã đầu tư phát triển, mở rộng mạng lưới một cách đồng bộ, hiện đại tới các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, cụ thể năm 2017 theo tiêu chí 8 xây dựng NTM, Viễn thông Lạng Sơn đã xây dựng thêm 01 trạm 2G và 3G tại xã Cường Lợi, huyện Đình Lập trị giá 850 triệu đồng; năm 2018 đã hoàn thành lắp đặt đường truyền cho 4 thôn thuộc xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, đầu tư mạng cáp quang đến các xã trên địa bàn tỉnh với số lượng 190km cáp quang các loại; năm 2019 tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các trạm BTS phục vụ nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin tại 2 xã thuộc huyện Đình Lập và 2 xã thuộc huyện Lộc Bình với tổng kinh phí đầu tư hơn 4 tỷ đồng.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh: năm 2018 đã tổ chức tặng 01 bộ máy vi tính đã qua sử dụng cho UBND xã khó khăn thuộc huyện Đình Lập và tặng quà cho 5 hộ nghèo trên địa bàn huyện Đình Lập; phát động trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đóng góp ủng hộ 40 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa khối phố 5A thị trấn Bình Gia; năm 2019 phối hợp với phòng PC03 Công an tỉnh xây dựng một công trình hạ tầng đoạn đường giao thông nông thôn tại xã Kai Kinh huyện Hữu Lũng (BHXH tỉnh vận động ủng hộ được 45 triệu đồng), bên cạnh đó còn vận động CB, CC, VC, NLĐ tham gia đóng góp xây dựng công trình của Cụm thi đua được 23 triệu đồng.

- Liên minh hợp tác xã: Chủ động phối hợp, đề xuất cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh về công tác điều tra, khảo sát thực trạng các HTX, tổ hợp tác nói chung; các HTX nông nghiệp, phi nông nghiệp tích cực tham gia xây dựng thí điểm các mô hình kinh tế hợp tác, HTX tại các xã nông thôn mới của tỉnh, thành phố. Phối hợp thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Đề án nâng cao hiệu quả dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2016 - 2020; Đề án đưa tri thức trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc tại các HTX trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

- Công ty TNHH Bảo Long: năm 2019 đã ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới 320 triệu đồng (trong đó ủng hộ làm đường vào nhà văn hóa và sân vận động xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn 120 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí cho thành phố 200 triệu đồng).

b) Việc hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017 - 2020: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình các đơn vị đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh một số cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế hành lang pháp lý để doanh nghiệp hội nhập và phát triển, đồng thời, tổ chức phát động

một số phong trào thi đua với nhiều nội dung, biện pháp có hiệu quả thiết thực. Điển hình một số kết quả tiêu biểu như:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ngành đã tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến các doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Tiếp tục thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN.

- Viễn thông Lạng Sơn, Đã tuyên truyền, vận động toàn thể CBCNV, người lao động đoàn kết, phát huy các yếu tố thuận lợi, vượt khó khăn thách thức, không ngừng sáng tạo trong công tác, phát huy trí tuệ, tài năng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn giao. Xây dựng VNPT trở thành Doanh nghiệp đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo sự gắn kết, giữ vững thương hiệu, hình ảnh VNPT trên thị trường Viễn thông - CNTT. Ổn định việc làm, nâng cao chất lượng lao động và đời sống của người lao động.

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Lạng Sơn, Triển khai mạnh mẽ các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại như E-Mobil Banking; Internet Banking, kết nối thanh toán với khách hàng doanh nghiệp qua hệ thống CMS... Hoạt động thanh toán Quốc tế và kinh doanh ngoại hối cũng được phát triển phục vụ tốt nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu. Đặc biệt Chi nhánh đã hợp tác thanh toán biên mậu với 7 ngân hàng thương mại lớn phía Trung Quốc, thực hiện thanh toán trực tiếp qua hệ thống Swifi, Internet Banking nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu qua biên giới Việt - Trung cho các doanh nghiệp trong cả nước. Thu từ hoạt động dịch vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối chiếm tỷ trọng 50% tổng thu dịch vụ của Chi nhánh. Chi nhánh Lạng Sơn là đơn vị tiên phong trong hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh lắp đặt mạng ATM thế hệ mới tính năng vượt trội. Ngoài các tiện ích như ATM thông thường còn thực hiện được dịch vụ nộp tiền vào tài khoản tại máy. Chi nhánh Lạng Sơn luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi gặp khó khăn, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn vươn lên thành những công ty lớn.

- Công ty TNHH Bảo Long, không ngừng đầu tư công nghệ, dây truyền sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ đầu năm Công ty đã đầu tư trên 600 triệu đồng để mua máy móc, thiết bị mới có công nghệ hiện đại đưa vào phục vụ sản xuất,...

c) Việc hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020: 06/06 đơn vị tiếp tục chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua, có nhiều biện pháp và việc làm thiết thực, vận động đóng góp các quỹ từ thiện đặc biệt là tham gia thực hiện tốt công tác thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ một số địa phương, những phần đời kém may mắn nơi vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách,... đã góp phần đáng kể thực hiện thắng lợi Chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh, cụ thể:

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Lạng Sơn: luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội cụ thể: mỗi năm CB, VC tại Chi nhánh Lạng Sơn đóng góp 03 ngày lương vào quỹ từ thiện, một ngày lương ủng hộ quỹ thiên tai và quỹ người nghèo và xây nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm cho người nghèo, ủng hộ một ngày lương cho quỹ phòng chống thiên tai. Tài trợ 480 triệu đồng cho Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh xây dựng 12 căn nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trao 112 sổ tiết kiệm cho 112 cựu nữ TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổng số tiền 336 triệu đồng. Ủng hộ 200 triệu cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 2. Vận động cán bộ, nhân viên đóng góp tiền được 705 triệu và thực hiện kế hoạch trao tặng bò giống cho người nghèo tại huyện Văn Quan, Bình Gia, Chi Lăng và Hữu Lũng.

- Viễn Thông Lạng Sơn: tích cực tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân trong đơn vị đóng góp tiền hỗ trợ người nghèo, giai đoạn 2016 – 2018 đã ủng hộ các loại quỹ được trên 400 triệu đồng.

- Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ: tổ chức thăm, tặng quà các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện Văn Quan dịp tết Nguyên đán, tổng số tiền 27 triệu.

- Liên minh HTX tỉnh: Huy động các tập thể, thành viên và người lao động, có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất để hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình giảm nghèo và thoát nghèo bền vững; Tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trong các HTX, tham gia tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo; Tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, các HTX, thành viên, người lao động trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do tỉnh và Cụm phát động. Ủng hộ các loại quỹ được trên 30 triệu đồng.

- Công ty TNHH Bảo Long: từ đầu năm đến nay đã ủng hộ trên 350 triệu đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện, cụ thể: hỗ trợ tặng quà tết người nghèo 70 triệu đồng; ủng hộ học sinh nghèo vượt khó 10 triệu đồng, giúp đỡ các gia đình nạn nhân chất độc da cam 10 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng trường mầm non xã Công Sơn, huyện Cao Lộc 200 triệu đồng, hỗ trợ Đài PTTH tỉnh 50 triệu đồng.

d) Việc hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt và phong trào thi đua cao điểm chào mừng 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019): Hưởng ứng phong trào thi đua do tỉnh phát động, có 06/06 đơn vị đều có kế hoạch cụ thể, tổ chức phát động phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các sự kiện đặc biệt của tỉnh, của ngành, tiêu biểu như:

Tại lễ phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và kỷ niệm 188 năm ngày thành lập tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Lạng Sơn đã ủng hộ phong

trào làm đường giao thông nông thôn 20 triệu đồng; Viễn thông Lạng Sơn ủng hộ 10 triệu đồng; Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ ủng hộ 03 triệu đồng.

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ, chủ đề “*Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiên bối tiêu biểu của quê hương Lạng Sơn*” nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.

Việc tổ chức phát động các phong trào thi đua chuyên đề qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã quan tâm phát động các phong trào thi đua chuyên đề (tên một số phong trào đã nêu ở trên); kết thúc các đợt thi đua, các đơn vị có tổng kết và bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

3. Hoạt động của Hội đồng TĐKT và Hội đồng sáng kiến tại các đơn vị

Có 06/06 đơn vị thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng TĐKT, Hội đồng sáng kiến của các đơn vị cơ bản được củng cố, kiện toàn, bổ sung sửa đổi Quy chế hoạt động kịp thời, các thành viên Hội đồng đã làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn cho cấp ủy đảng và chính quyền cơ quan, đơn vị về công tác TĐKT. Hội đồng TĐKT các đơn vị đã tổ chức họp theo quy chế để thảo luận, quyết định nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội đồng, xét đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua...

Tuy nhiên, còn có đơn vị chưa kiện toàn kịp thời các thành viên Hội đồng TĐKT, Hội đồng sáng kiến khi có thay đổi về nhân sự (Liên minh HTX); chưa kịp thời bổ sung sửa đổi quy chế, chưa cập nhật các văn bản của cấp có thẩm quyền mới ban hành để ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT (Liên minh HTX; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Lạng Sơn; Công ty TNHH Bảo Long).

4. Công tác xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến

Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được các đơn vị quan tâm thực hiện, như việc: xây dựng kế hoạch cụ thể để xây dựng điển hình, tích cực phát hiện, bồi dưỡng các mô hình điển hình mới; đặc biệt là thường xuyên phối hợp làm tốt nhân rộng điển hình tại cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng,... Thông qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến có tác dụng giáo dục, nêu gương cho các tập thể, cá nhân học tập làm theo, điển hình như: *Liên minh hợp tác xã tỉnh* đã xây dựng được nhiều mô hình ở các lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp như HTX Tiên Đạt với mô hình thu gom rác thải tại thị trấn Lộc Bình, Na Dương; HTX Hợp Thịnh với quy mô chuồng trại khép kín chăn nuôi lợn nái sinh sản kết hợp với thả cá và trồng cây dược liệu; HTX Phụng Hoàng với mô hình sản xuất rau quả sạch theo tiêu chuẩn VietGap... đặc biệt đơn vị đã tổ chức đưa các điển hình tiên tiến đi giao lưu, trao đổi và thăm quan các mô hình tiêu biểu tại Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi Đông Bắc. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ năm 2017, 2018 đã

xây dựng được 01 tập thể và 08 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ. Viễn Thông Lạng Sơn trong giai đoạn 2017 - 2019 đã xây dựng được 12 tập thể, 12 cá nhân và 2 mô hình điển hình tiên tiến tiêu biểu. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Lạng Sơn năm 2018 đã xây dựng, biểu dương khen thưởng 19 tập thể và 02 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu; trong 6 tháng đầu năm 2019 đã biểu dương khen thưởng 05 tập thể và 02 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu. Bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2017, 2018 đã xây dựng 02 tập thể, 10 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, hiện nay tiếp tục xây dựng lộ trình cụ thể để các điển hình tiên tiến phấn đấu đạt các hình thức khen thưởng cao hơn.

5. Công tác khen thưởng tại các đơn vị

Có 06/06 đơn vị đều chú trọng làm tốt công tác biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến. Điểm nổi bật, đa dạng các hình thức khen thưởng và thường xuyên hơn, số lượng khen thưởng đối với cá nhân, tập thể điển hình tăng so với những năm trước đó, đặc biệt việc khen thưởng đối với người lao động trực tiếp đã được quan tâm hơn.

- Quy trình xét và công nhận sáng kiến, công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và các hình thức khen thưởng tại các đơn vị: Việc bình xét thi đua, khen thưởng cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Các đơn vị đã quan tâm khen thưởng đến các tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp.

- Tuy nhiên, hiện nay các đơn vị chủ yếu quan tâm thực hiện việc khen thưởng khi kết thúc năm công tác; việc khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất và trình khen thưởng (đối với hình thức Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh) còn chưa được quan tâm đúng mức, do vậy chưa động viên kịp thời và khích lệ cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, công tác. Khen thưởng theo thẩm quyền còn có đơn vị chưa thực hiện đúng quy định: các tập thể, cá nhân được khen thưởng không có báo cáo thành tích, đơn vị căn cứ vào kết quả chấm điểm thi đua hàng tháng, hàng quý để khen thưởng, không tặng hiện vật khen thưởng mà chỉ thưởng tiền (Viễn Thông Lạng Sơn).

- Việc đăng ký danh hiệu thi đua ở một số đơn vị chưa thực hiện đúng theo quy định: không đăng ký danh hiệu thi đua, cuối năm vẫn quyết định công nhận (Viễn Thông Lạng Sơn, Liên minh Hợp tác xã).

6. Công tác tổng hợp, lưu trữ hồ sơ khen thưởng: Cơ bản các đơn vị đã thực hiện công tác tổng hợp, lưu trữ hồ sơ khen thưởng đúng quy định, thuận lợi cho việc tra cứu, theo dõi. Tuy nhiên, qua kiểm tra còn có đơn vị sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, khó theo dõi (Bảo hiểm xã hội tỉnh).

7. Việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng: có 05/06 đơn vị thực hiện đúng theo quy định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, còn 01 đơn vị chi tiền thưởng chưa đúng quy định (Viễn thông Lạng Sơn).

8. Kiến nghị, đề xuất của các đơn vị

- Đối với tỉnh:

+ Cần quan tâm tổ chức cho các Cụm thi đua, đơn vị giao lưu học tập kinh nghiệm về mô hình đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới trong và ngoài tỉnh;

+ Có văn bản hướng dẫn về việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng cho phù hợp với sửa đổi, bổ sung của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Trong giai đoạn 5 năm, có thể 2-3 năm tổ chức gặp mặt, đánh giá các điển hình của tỉnh một lần, để tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung mới nuôi dưỡng điển hình phát triển toàn diện.

- Đối với Sở Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng):

+ Tiếp tục tham mưu cho tỉnh hướng dẫn giúp các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới phong trào thi đua, quy định cụ thể về khen thưởng chuyên đề (theo đợt), đặc biệt là phương pháp phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua,

+ Hằng năm duy trì việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng cho cơ sở.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá chung

Các đoàn kiểm tra đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra của Hội đồng TĐKT tỉnh, đảm bảo đúng yêu cầu các nội dung, thời gian quy định, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Kết thúc đợt kiểm tra các đồng chí Trưởng đoàn đã có biên bản kiểm tra đúng quy định.

Các đơn vị được kiểm tra đã chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung kế hoạch kiểm tra cơ bản đúng theo nội dung yêu cầu, bố trí thành phần tham dự kiểm tra cơ bản đầy đủ theo yêu cầu và tạo điều kiện giúp cho đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

Việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại 06 đơn vị được kiểm tra, cơ bản đã đi vào nề nếp, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, của ngành; nội dung, giải pháp thực hiện có đổi mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của tỉnh.

Qua công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của các đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác TĐKT; đồng thời chỉ ra được những mặt mạnh, mặt hạn chế yếu kém của đơn vị giúp cho đơn vị kịp thời có biện pháp khắc phục để phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngày càng đạt được hiệu quả.

2. Ưu điểm

Công tác thi đua, khen thưởng đã được cấp ủy đảng, chính quyền các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có hiệu quả. Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và trở thành động lực thúc đẩy, động viên, lôi cuốn, khuyến khích các cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoạt động của Hội đồng TĐKT, Hội đồng sáng kiến tại các đơn vị được duy trì thường xuyên, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Việc quán triệt, triển khai Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã được 100% đơn vị triển khai thực hiện.

Công tác khen thưởng đã được các đơn vị quan tâm, thực hiện đi vào nề nếp. 100% các đơn vị được kiểm tra không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về khen thưởng.

Việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ TĐKT của các đơn vị cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 của UBND tỉnh về trích lập, quản lý quỹ TĐKT trong dự toán ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Công tác tổng hợp, lưu trữ hồ sơ khen thưởng cơ bản được sắp xếp có khoa học, đúng quy định, thuận tiện cho việc tra cứu, theo dõi.

3. Hạn chế

Báo cáo của một số đơn vị còn thiếu các số liệu minh chứng, chưa bám sát nội dung yêu cầu của kế hoạch kiểm tra, chưa đánh giá làm rõ kết quả đạt được từ các phong trào thi đua, do vậy 4/6 đơn vị phải bổ sung, hoàn thiện lại báo cáo.

Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến tại các đơn vị còn lúng túng; công tác phát hiện, xây dựng các mô hình mới, điển hình mới chưa được quan tâm chú trọng thường xuyên.

Hội đồng TĐKT của một số đơn vị hoạt động chưa thực sự có hiệu quả, chưa phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ, chủ yếu là xét khen thưởng, chưa chú trọng chỉ đạo các phong trào thi đua của đơn vị.

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua, Khen thưởng tại 06 đơn vị thuộc các Cụm thi đua của tỉnh năm 2019./.

Nơi nhận:

- Vụ III, Ban TĐKT TW;
- Vụ Thanh tra – Pháp chế, Ban TĐKT TW;
- CT, PCT Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT;
- Các đơn vị theo lịch kiểm tra;
- Trưởng, Phó các Cụm thi đua của tỉnh;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;
- Ban TĐKT;
- Lưu VT, (STTH).

**KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

**GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Nguyễn Quốc Khánh**

TỔNG HỢP

Lịch Kiểm tra công tác TĐKT năm 2019

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 119 /TB-HĐTĐKT ngày 2 /10/2019 của Hội đồng TĐKT tỉnh)

TT	Đơn vị được kiểm tra	Thời gian		Thành phần đoàn kiểm tra có mặt	Trưởng đoàn
		Theo kế hoạch	Thực hiện		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ	27/8/2019	27/8/2019	Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Ủy viên HĐTĐKT tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ; Phòng Khoa giáo - Văn xã Văn phòng UBND tỉnh.	Ông Vũ Văn Quang, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
02	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Lạng Sơn	04/9/2019	04/9/2019	Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ; Phòng Khoa giáo - Văn xã Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở Tài chính.	Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban TĐKT, Sở Nội vụ (Giám đốc Sở Tài chính ủy quyền cho Ban TĐKT đi kiểm tra)
03	Viễn Thông Lạng Sơn	11/9/2019	11/9/2019	Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ - Ủy viên HĐTĐKT tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ; Phòng Khoa giáo - Văn xã Văn phòng UBND tỉnh.	Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
04	Bảo hiểm xã hội tỉnh	30/8/2019	18/9/2019	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Ủy viên HĐTĐKT tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ; Phòng Khoa giáo - Văn xã Văn phòng UBND tỉnh	Ông Lý Văn Thăng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

TT	Đơn vị được kiểm tra	Thời gian		Thành phần đoàn kiểm tra có mặt	Trưởng đoàn
		Theo kế hoạch	Thực hiện		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05	Liên minh hợp tác xã	20/8/2019	10/10/2019	Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên HĐTĐKT tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ; Phòng Khoa giáo - Văn xã Văn phòng UBND tỉnh	Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ
06	Công ty TNHH Bảo Long	17/9/2019	11/10/2019	Chánh Thanh tra tỉnh - Ủy viên HĐTĐKT tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ; Phòng Khoa giáo - Văn xã Văn phòng UBND tỉnh.	Bà Đoàn Thị Loan, Chánh Thanh tra tỉnh